
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยสามัญ  
สมัยที่  1  ครั้งที่  1/ 2566  วันที่  14 เดือน   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
 

ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานพ  พรมอินทร์ ประธานสภา  มานพ  พรมอินทร์  
2 นายสมพิศ  คำตื้อ รองประธานสภา  สมพิศ  คำตื้อ  
3 นายพิชากร  ธรรมโสม ส.อบต.  ม.1  พิชากร  ธรรมโสม  
4 นายวิเชียร  เทวสัตย ์ ส.อบต.  ม.2  วิเชียร  เทวสัตย ์  
5 นายสนธยา  โสดวลิัย ส.อบต.  ม.5 สนธยา  โสดวิลัย  
6 นายจำเนียร  วาลา ส.อบต.  ม.6 จำเนียร  วาลา  
7 นางสาวสุพรดา  วาลา ส.อบต.  ม.7  สุพรดา  วาลา  
8 นายณรงค์  คำแพร ส.อบต.  ม.8 ณรงค์  คำแพร  
9 นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ เลขานุการสภาฯ มนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสิริศักดิ์  นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ สิริศักดิ์  นามผา  
2 นายอภิสิทธิ์  จำนงศรี รอง นายก อบต.แก่งศรีภูมิ อภิสิทธิ์  จำนงศรี  
3 นายเอกสิทธิ์  สุขคำ รอง นายก อบต.แก่งศรีภูมิ เอกสิทธิ์  สุขคำ  
4 นางสาวอรษา  โกงจีน หัวหน้าสำนักปลัด    อรษา  โกงจีน  
5 นางผกามาศ  รัตนมงคล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผกามาศ  รัตนมงคล  

 
 

รวม  สมาชิกสภา  อบต.แก่งศรีภูมิทั้งหมด  จำนวน      8   คน 
ผู้มาประชุม + เลขานุการสภาฯ     จำนวน      9      คน 
ผู้ไม่มาประชุม    จำนวน     -        คน 
ผู้ลาประชุม    จำนวน      -       คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จำนวน     5       คน 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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- เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น.   
- พิธีก่อนระเบียบวาระการประชุม 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม  นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  เลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้  มีสมาชิกเข้าประชุม
ทั้งหมด  8  คน  จึงให้สัญญาณ  เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งศรีภูมิ  เข้าห้องประชุมพร้อมเรียนเชิญ  นายมานพ  พรมอินทร์  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ประธาน
สภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นำกล่าวสวดมนต์และตรวจดูสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้เข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่ง เมื่อเห็นว่าครบองค์
ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  เรียนท่าน  สมาชิกสภา นายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการประชุม
(ประธานสภาฯ)   ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยสามัญ สมัยที่   

1  ครั้งที่  1/ 2566   
นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ 1.1  อำเภอภูหลวงได้มีนายอำเภอย้ายมาดำรงตำแหน่ง  คือนางสาวพรทิพย์   
(ปลัด อบต.)   คล้ายชม  ดำรงตำแหน่ง  นายอำเภอภูหลวง  ตั้งแต่วันที่  13  มกราคม  2566 

1.2  นางกัญญา  โปร่งมณี  ปลัดอาวุโสอำเภอภูหลวง  ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็น 
จ่าจังหวัดเลย  ตั้งแต่วันที่  23 มกราคม  2566  ผู้ที่ดำรงตำแหน่งแทนปลัด
อาวุโสมาจากอำเภอหนองหินค่ะ 

      1.3  เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
    (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนั้น แต่ทั้งนี้ เนื่องจากว่าองค์การ 

บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ครั้งที่ 1 /๒๕๖๕ ให้ถูกต้องตามท่ีกระทรวงมหาดไทย  ได้ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นอำนาจของผู้บริหาร
ท้องถิ่นในการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 
๔ และ ข้อ 21 มาดำเนินการโดยอนุโลมและให้ใช้เป็นการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่อาจดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่ 
กำหนดดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นดำเนินการตามที่เห็นสมควรและให้นำแนว
ทางการดำเนินงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/    ว 1239 
ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วย รายละเอียดตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 
2565  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ  ปัจจุบันได้
มีประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – 
2๕๗๐) ราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕    

 

ดังนั้น เพ่ือให้การแก้ไขโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามระเบียบและหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยดังกล่าว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ จึงอนุมัติ
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ครั้งที่  1 /๒๕๖6  และ
ดำเนินการประกาศใช้ต่อไปค่ะ   
  

ที่ประชุมสภา   -  รับทราบ 
    
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

2.1  การประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  4 ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่   
14   ธันวาคม  ๒๕๖5   

นายมานพ พรมอินทร์  -  ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.แก่งศรีภูมิ 
(ประธานสภาฯ)    ได้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภา  ครับ 
นายวิเชียร  เทวสัตย์  -  เรียนประธานสภาฯ  จากที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การ
(ประธานกรรมการฯ)  บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิสมัยวิสามัญ  สมัยที่  4 ครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่   

14   ธันวาคม  ๒๕๖5  ไม่มีข้อความใดท่ีต้องแก้ไข  จึงขอให้ประธานสภาฯ  ได้ 
ดำเนินการต่อไปครับ 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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นายมานพ  พรมอินทร์  -  จากสำเนารายงานการประชุมการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 
(ประธานสภาฯ)   ครั้งที่  1/2565  เมื่อวันที่  14  ธันวาคม  2565  ที่แจกจ่ายให้แล้วนั้นมี 

สมาชิกสภาฯ ท่านใดเห็นควรมีการแก้ไขหรือไม่  อย่างไรขอเชิญครับ  ถ้าไม่มีผม
จะขอถามมติที่ประชุมสภาฯ  ว่าสมาชิกสภาฯท่านใดเห็นควรรับรอง  กรุณายกมือ
ด้วยครับ 

ที่ประชุมสภา   -  มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  เป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องแจ้งรายงานเพื่อทราบ  

3.1   เรื่องการจัดพืชรับมอบเปิดกล่องเมล็ดพันธุ์พืชตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง  และโครงการ  ทาง
นี้มีผล  ผู้คนรักกัน  ของกลุ่มการท่องเที่ยววิถีเกษตรห้วยอีเงี้ยว  โดยได้รับ
พระราชทานเมล็ดพันธ์ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
      ซึ่ง อบต.แก่งศรีภูมิ  ได้ทำพิธีเปิดกล่องและได้จัดทำพิธีรับพระราชทาน
เมล็ดพันธ์ผักให้กับสมาชิกกลุ่มไป  40  คน  วันที่  13  กมุภาพันธ์  2566   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ   โดยมีนายอำเภอภูหลวง
เป็นประธานใน   พิธีเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และมอบเมล็ด
พันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการในท้องถิ่น  ท้องที่  
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิเข้าร่วม  
กิจกรรม  

นายมานพ  พรมอินทร์  -  เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ    
(ประธานสภาฯ)   
นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -    เรื่องการจัดพืชรับมอบเปิดกล่องเมล็ดพันธุ์พืชตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
(ปลัด อบต.)        พอเพียง  โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง  และโครงการ  ทางนี้มีผล  ผู้คน 

     รักกัน  ของกลุ่มการท่องเที่ยววิถีเกษตรห้วยอีเงี้ยว  โดยได้รับพระราชทาน  
     เมล็ดพันธ์ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
     สยามบรมราชกุมารี 

      ซึ่ง อบต.แก่งศรีภูมิ  ได้ทำพิธีเปิดกล่องและได้จัดทำพิธีรับพระราชทาน
เมล็ดพันธ์ผักให้กับสมาชิกกลุ่มไป  40  คน  วันที่  13  กมุภาพันธ์  2566   
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ   โดยมีนายอำเภอภูหลวง
เป็นประธานใน   พิธีเปิดกรวยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และมอบเมล็ด
พันธุ์ผักและกิ่งพันธุ์   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการในท้องถิ่น  ท้องที่  
กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิเข้าร่วม  
กิจกรรม 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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3.2   กำหนดการจัดงานพญาช้าง-นางผมหอม  ประจำปี 2566  โดยจัดขึ้น

ระหว่าง  วันที่  16 – 18  กุมภาพันธ์  2566  ณ  วัดโนนสว่างและ
สถานที่ก่อสร้างศาลหลักเมือง  โดยร่วมกัน  5  อบต.  ในอำเภอภูหลวง  
กิจกรรมในการจัดงาน (เอกสารที่แนบฯ) 

นายมานพ  พรมอินทร์  -  เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ    
(ประธานสภาฯ)   
นายสิริศักดิ์  นามผา  -  กำหนดการจัดงานพญาช้าง-นางผมหอม  ประจำปี 2566  โดยจัดขึ้น 
(นายก อบต.)   ระหว่าง  วันที่  16 – 18  กุมภาพันธ์  2566  ณ  วัดโนนสว่างและ ที่ 

ศาลพญาช้าง – นางผมหอม  โดยร่วมกัน  5  อบต. เดิมทีจะจัดที่หน้าที่ว่าการ  
อำเภอภูหลวง แต่เนื่องจากว่าสนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูหลวงอยู่ระหว่างปรับปรุง
ยังไม่รับมอบงานจ้าง  จึงต้องเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงาน  ในปีนี้มีการจัดการแข่ง
พายเรือซึ่งพนักงาน  ลูกจ้างและสมาชิก  อบต.บางท่านได้ร่วมกันฝึกซ้อมบ้างแล้ว 
พิธีเปิดวันที่  18  กุมภาพันธ์  2566  โดยขบวนเริ่มตั้งที่ลานอ้อย สาย 
โรงพยาบาล - บ้านหนองบัว  ซึ่งคณะกรรมการตรวจขบวนจะอยู่บริเวณ  3  แยก
บ้านหนองบัว  แจ้งสมาชิกทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันเปิดงาน  ด้วยครับ   
กิจกรรมในการจัดงาน ดังนี้ 
วันที่   16  กุมภาพันธ์  2566 
ภาคกลางวัน 
เวลา  07.30 – 16.00น.  กิจกรรม 
1. แข่งขันเรือยาว  10  ผีพาย  (รอบคัดเลือก) 
2. แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  ประเภท คู่  (รอบคัดเลือก) 
3. เร่อมทำหุ่นฟางจำลอง  วันที่ 1 
4. ประกวดกองเชียร์ (เก็บคะแนน) 
ภาคกลางคืน 
เวลา 18.00 น.  รำวงย้อนยุค 
เวลา 20.00 น.  ชมหนังกลางแปลง 
 
วันที่   17  กุมภาพันธ์  2566 
ภาคกลางวัน 
เวลา  07.30 – 16.00น.  กิจกรรม 
1. แข่งขันเรือยาว  10  ผีพาย   
2. แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ  ประเภท คู่  (รอบรองชนะเลิศ) 
3. เร่อมทำหุ่นฟางจำลอง  วันที่ 2 
4. ประกวดกองเชียร์ (เก็บคะแนน)  ครั้งที่ 2 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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ภาคกลางคืน 
เวลา 18.00 น. -  22.00 น.  การแข่งขันชกมวยไทย   
เวลา 20.00 น.  ชมหนังกลางแปลง   
วันที่   18  กุมภาพันธ์  2566 
ภาคกลางวัน 
เวลา  08.00 น.  –  คณะผู้บริหาร  พนักงาน  เจ้าหน้าที่  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
ห้างร้านประชาชนพร้อมกัน  ณ  ศาลพญาช้าง – นามผมหอม 

    เวลา 09.09  พิธีบวงสรวงศาลพญาช้าง  - นางผมหอม  ณ  ศาลพญาช้าง –  
นางผมหอม  วัดโนนสว่าง  บ้านหนองบัว  หมู่ที่ 1  ตำบลภูหอ  อำเภอภูหลวง   
จังหวัดเลย 

    เวลา  10.00 น.   
1.  แข่งขันกีฬาเซปัคตะกร้อ  ประเภท คู่  (รอบชิงชนะเลิศ) 

    2.  แข่งขันเรือยาว  10  ฝีพาย  (รอบชิงชนะเลิศ) 
    3.  แข่งขันกองเชียร์ เก็บคะแนน  ครั้งที่ 3 
    4.  แข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน  5  อบต. 
    5.  ประกวดหุ่นฟางช้าง 
    เวลา  15.00 น.   
    -  ขบวนแห่จากทุกองค์กรตั้งขบวนพร้อมกัน  ณ  บริเวณถนนลานอ้อย  

(ถนนโรงพยาบาลภูหลวง) 
-  ขบวนแห่เคลื่อนที่เข้าสู่ลานกิจกรรมศาลพญาช้าง – นางผมหอมวัดโนนสว่าง  
หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว  ตำบลภูหอ  อำเภอภูหลวง 
-  ทุกขบวนหยุดแสดงบริเวณทางเข้าวัดโนนสว่าง  ชุดละ  5  นาที 

    -  ขบวนแห่เคลื่อนที่เข้าสู่ล่านกิจกรรมศาลพญาช้าง – นางผมหอม 
    เวลา  17.00 น.   
    -  ประธาน (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ) เดินทางมาถึงพิธี (นั่งเต็นท์รับรอง) 
    -  เชิญประธานขึ้นบนเวทีรับคำกล่าวรายงาน 
    -  นายอำเภอ ภูหลวง  กล่าวรายงาน 
    -  ประธาน  (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย)  กล่าวเปิดงานเรียบร้อย ประธานลั่นฆ้อง 

เปิดงาน  เป็นการเสร็จพิธีเปิด 
-  นายอำเภอมอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย 
-  ประธาน ฯ  มอบรางวัลและถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันประเภทต่าง ๆ  
-  ชมการแสดงของขบวนแห่  หนึ่งเพลง 5 ลีลา 
-  ประธานในพิธี ฯ เยี่ยมชมการออกร้านของส่วนราชการต่าง ๆ  ลานกิจกรรม
ศาลพญาช้าง – นางผมหอม 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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ภาคกลางคืน 
เวลา  18.30 น.   
-  ชมการแสดงคอนเสิร์ตลูกทุ่ง 

 
   -  พักการประชุมสภา  เวลา  12.00  น. 

-  เริ่มการประชุมสภา ฯต่อ  เวลา  13.00  น.  
 
3.3  การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด  การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน
ลดโลกร้อน  ต่อเนื่อง  ให้บรรลุเป้าหมาย  โดยการทวนสอบครั้งท่ี 2  เดือน
มีนาคม  2566 

นายสมพิศ  คำตื้อ  -  เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ    
(รองประธานสภาฯ)   
นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  การขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด  เป็นโครงการต่อเนื่องของกระทรวง 
(ปลัด อบต.)   มหาดไทยและยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ดำเนินการไปครั้งหนึ่งแล้ว  และภายในเดือน 

มีนาคมจะมีการทวนสอบขับเคลื่อนต่อเนื่องในทุกชุมชน  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพ  ท้องที่  ท้องถิ่นที่ได้รับถังขยะไปแล้วให้มีการใช้ให้เกิดผลทางทีมงานจะได้
ขับเคลื่อนต่อ  ซึ่งทาง อบต.ได้มอบถังไปแล้วประมาณ  680  ถังทาง
คณะกรรมการจะมีการทวนสอบอีกครั้งตามนโยบายจังหวัดสะอาด  ซึ่งการจัดการ
ถังขยะสามารถใช้วัสดุหลาย ๆ อย่าง  ค่ะ 

นายสิริศักดิ์  นามผา  -  ผมขอเพ่ิมเติมที่ปลัดได้ชี้ไปครับ  เรื่องการบริหารจัดการขยะเปียกเป็นนโยบาย
(นายก  อบต.)   ระดับประเทศ ซึ่งจังหวัดเลยภายในเดือนมีนาคม  2566  ทางจังหวัดจะมา 

ประเมินทางหมู่บ้าน  ครัวเรือน อีกครั้ง  เรื่องการบริหารจัดการถังขยะที่ยังไม่ครบ
สืบเนื่องจากทางทางกรมได้มีนโยบายมอบหมายแต่ไม่มีงบประมาณในการบริหาร 
จัดการหาถังขยะ ซึ่งทาง อบต.ได้หางบประมาณมาเพ่ือให้ได้ถังขยะเปียกมาใช้ใน
หมู่บ้าน ครัวเรือนให้ครบครับ  ส่วนเรื่องถังขยะที่ได้ไม่เหมือนกันทาง อบต.ได้เน้น
จัดหาวัสดุที่เหลือใช้โดยจัดหาถังน้ำเก่า  ถังสีที่มีฝาปิด  ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะได้ไม่
เหมือนกันครับ  

 
นายสมพิศ  คำตื้อ  -  ขอบคุณท่านปลัดและท่านนายก อบต.ที่ชี้แจงครับ  มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะ

สอบถาม 
(รองประธานสภาฯ)  เพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอเข้าสู่วาระต่อไปครับ 
มติที่ประชุม   -  ไม่มี -  

 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1  เรื่องพิจารณากำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๖ 6  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยของปี  
๒๕๖6 

นายสมพิศ  คำตื้อ  -   เชิญนายก อบต.หรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงครับ     
(รองประธานสภาฯ)    

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  เรียนประธานสภาฯ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการ 
(ปลัด อบต.)   ประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  ข้อ 21  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ 

ประจำปี ระยะเวลาและการเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปี
นั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี  จึงขอให้ประธานสภาฯ  ได้ดำเนินการต่อไป
ค่ะ 
1. กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  2566   เพ่ิมอีก  4  สมัย 
2. รวมจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564  ไว้ทั้งสิ้น  4  สมัย   
3. กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละ

สมัยของปี 2566  ดังนี้ 
- สมัยสามัญ  สมัยที่  1  กำหนดวันที่    9 – 23  กุมภาพันธ์  2566 
- สมัยสามัญ  สมัยที่  2  กำหนดวันที่    9  - 23  พฤษภาคม  2566 
- สมัยสามัญ  สมัยที่  3  กำหนดวันที่    9 – 23  สิงหาคม  2566 
- สมัยสามัญ  สมัยที่  4  กำหนดวันที่    9 – 23  พฤศจิกายน  2566 
-  ระยะเวลากำหนดไม่เกิน  15  วัน  กำหนดเริ่ม วันที่ 9  ไม่เกิน  15 วัน  
เพราะคำนึงถึงระยะเวลาในการร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี  จะมีเวลาให้
คณะอนุกรรมการการประชุมเพียงพอ เพ่ือไมเ่ป็นการเร่งรัดสภาฯ จนเกินไปค่ะ 

นายวิเชียร  เทวสัตย์  -  เรียนประธานสภาฯ  ตามท่ีปลัด  อบต.ได้ชี้แจงมาเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยน
(ส.อบต. ม.2)   การทำงานในห้วงระยะเวลาการทำงาน ผมเห็นด้วยครับ 
นายสมพิศ  คำตื้อ  -  ตามท่ีปลัด  อบต.  ได้ชี้แจงข้อระเบียบไปแล้วนั้น  ผมขอหารือที่ประชุม 
(รองประธานสภาฯ)  เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้เสนอกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี 2566   

ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยของปี 
2566 
 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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ที่ประชุมสภาฯ   -  มีมติ  ดังนี้ 

4. กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  2566  เป็น  4  สมัย 
5. รวมจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564  ไว้ทั้งสิ้น  4  สมัย   
6. กำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปี ของแต่ละ

สมัยของปี 2566  ดังนี้ 
- สมัยสามัญ  สมัยที่  1  กำหนดวันที่    9 – 23  กุมภาพันธ์  2566 
- สมัยสามัญ  สมัยที่  2  กำหนดวันที่    9  - 23  พฤษภาคม  2566 
- สมัยสามัญ  สมัยที่  3  กำหนดวันที่    9 – 23  สิงหาคม  2566 
- สมัยสามัญ  สมัยที่  4  กำหนดวันที่    9 – 23  พฤศจิกายน  2566 

นายสมพิศ  คำตื้อ  -   เมื่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ให้ความเห็นชอบและมีมติแล้ว  ก็ให้เลขานุการสภาฯ  
(รองประธานสภาฯ)  ไดท้ำประกาศสภาฯ  เพ่ือประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปครับ 

4.2  เรื่องพิจารณากำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี  ๒๕๖7  และ 
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี  ๒๕๖7  (ปีถัดไป) 

นายสมพิศ  คำตื้อ  -  ผมขอหารือที่ประชุมเพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้เสนอกำหนดวันเริ่มสมัยประชุม 
(รองประธานสภาฯ)  สามัญประจำปี 2567  และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยแรก 

ของปี 2567  ครับ    
ที่ประชุมสภาฯ   -  มีมติ  ดังนี้ 

1. กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปี 2567  คือ  วันที่  9  กุมภาพันธ์  
2567 

2. กำหนดระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี 2567  คือ
วันที่  9-23  กุมภาพันธ์  2567 

นายสมพิศ  คำตื้อ  -  เมื่อที่ประชุมสภาฯ  ได้ให้ความเห็นชอบและมีมติแล้ว  ก็ให้เลขานุการสภาฯ  ได้
(รองประธานสภาฯ)  ทำประกาศสภาฯ  เพ่ือประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไปครับ 
มติที่ประชุม   -  มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  

นายสนทยา  โสดวิลัย  - เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอความอนุเคราะห์สภา ฯ ดังนี้ 
(ส.อบต. ม.5)   1.  เรื่องติดตั้งไฟฟ้าริมทาง  จำนวน  2  จุด บริเวณ ทางแยกเข้าบ้านนายสนธยา   

จุดที่ 2 บริเวณสามแยกหน้าบ้านทิศโต้  
2. เรื่องปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองนาเลา (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์)  ให้สวยงาม 
เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยว  ดังคำขวัญที่ว่า  น้ำตกห้วยเลา  ขุนเขาผา 
แดง  แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์  งามวิจิตรถ้ำดินลาย เย็นสบายอ่างน้ำเลย  แต่ยังขาดการ
ปรับปรุงดูแลเอาใจใส่  ครับ  

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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3. เรื่องโครงการระบบประปาหมู่บ้าน (ปรับปรุงระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์) 
ในข้อบัญญัติงบประมาณ 2566  เป็นการทดสอบการใช้งานถ้าใช้ได้ผลอาจปรับ
มาใช้ทั้งตำบลครับ 

นายจำเนียร  วาลา  -  เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่องรางระบายน้ำห้วยน้ำอุ่นไม่
(ส.อบต.ม. 6)   ทราบว่ามีปัญหาในการก่อสร้าง  หรือติดตรงไหน  ขอให้ผู้บริหารชี้แจงครับ 

นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  เรื่องรางระบายน้ำคอนกรีต
(นายก อบต.)   เสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  ผมได้ทำหนังสือถึงผู้รับเหมาก่อสร้างเร่งให้ส่งมอบงานและขอ 

สงวนสิทธิ์ตามสัญญาไปแล้วและถ้ายังไม่ดำเนินการทางองค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งศรีภูมิจะดำเนินการตามกฎหมาย  และได้ทราบทราบข่าวว่ามีลูกบ้านได้ 
ประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งแล้ว  และได้แจ้งไปผู้รับเหมาได้รับทราบปัญหาแล้วและ 
จะติดตามอย่างต่อเนื่อง   ส่วนรางระบายน้ำของหมู่บ้านของหมู่ 1 และบ้านอ่ืน ๆ  
กำลังดำเนินการครับ 

นายวิเชียร  เทวสัตย์  -  เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่ท่านนายก อบต.ได้ชี้แจง
(ส.อบต.ม.2)   ด้านโครงสร้างพื้นฐานในข้อบัญญัติงบประมาณ  ที่ผู้รับเหมาได้ทิ้งงานจนล่วงเลย 

ระยะเวลาการในการดำเนินการมาแล้ว  ฝากผู้บริหารได้ติดตามให้ด้วยครับ  และ 
ฝากเรื่องเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนของสภาฯ บางหมู่บ้านได้ดำเนินการไปแล้วและอีกหลายหมู่บ้านที่ 
ยังไม่ได้ดำเนินการฝากผู้บริหารติดตามดำเนินผลเป็นอย่างไรแจ้งสภาฯ ด้วยครับ 
เพ่ือสภาฯจะได้ชี้แจงกับประชาชนได้ถูกต้องครับ 

นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ของหมู่ 2 เหลือรางระบายน้ำ
(นายก อบต.)   ในหมู่บ้าน  ได้ผู้รับเหมาแล้วทาง อบต.กำลังดำเนินการให้ครับ   ซึ่งตอนนี้กำลัง 

ดำเนินการลงหินคลุกสายบ้านแก่งศรีภูมิ  หมู่ 4  จำนวน 1  เส้น  และห้วยน้ำอุ่น  
หมู่ 6  จำนวน 1 เส้น  ครับ 

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ - การจ่ายขาดเงินสะสมได้ลงนามไป  5  ตัวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องราง
(นายก อบต.)   ระบายน้ำในหมู่บ้านทาง อบต. ได้ทำหนังสือเตือนไปครั้งหนึ่งแล้วแต่ยังไม่ถึงวาระ 

ที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเพราะค่าปรับยังไม่ถึงร้อยละ 10  ถ้าค่าปรับถึง 
ร้อยละ 10 และประเมินว่าทิ้งงานทาง อบต.จึงจะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
ค่ะ 

นายจำเนียร  วาลา  -  เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ขอสอบถามเรื่องไฟฟ้าริมทาง 
(ส.อบต.ม.6)    หมู่ 6  บ้านห้วยน้ำอุ่นครับ  

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน   เรื่องไฟฟ้าริมทาง  หมู่ 6  
(นายก อบต.)   บ้านห้วยน้ำอุ่นตามที่กองช่างได้สำรวจมาต้องรอรอบต่อไปเพราะไฟฟ้าเป็นคนละ 

ระบบคือมีสายดับครับ  
น.ส.พรสุดา  วาลา  -  เรียนประธานสภา  สมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  สอบถามเรื่องฝายคอนกรีตห้วย
(ส.อบต. ม.7)   ขอนติ้วขาด  ทีมช่างได้ออกสำรวจครั้งหนึ่งแล้วและได้ส่งหนังสือถึง  อบต.แล้วค่ะ 

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  ขออนุญาตชี้แจงค่ะ  ปลัด  อบต.จะติดตามกับกองช่างดูว่าในข้อเท็จจริงสำรวจ
(ปลัด อบต.)   ประมาณการหรือยังและเป็นงานซ่อม หรือการปรับปรุง  ถ้างานปรับปรุงจะต้อง 

เป็นโครงการเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งจะต้องเข้าว่าด้วยวิธีการงบประมาณของสภาฯ  ถ้า
เป็นงานซ่อมแซมหมายถึงซ่อมให้ใช้งานได้ปกติ เป็นอำนาจบริหารค่ะ 

นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ผมมีข้อราชการหารือเรื่องการจัดงาน
(นายก อบต.)   ประเพณีสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ)  กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดเกี่ยวกับสถานที่ควรเป็นที่ 

ไหนดี  อบต.หรือหมู่บ้าน  และจำนวนผู้สูงอายุที่เข้าร่วมหมู่บ้านละ  20 คน  จะ
เหมาะสมหรือไม่  ซึ่งปีนี้ อบต. ได้จัดงบประมาณงานประเพณีสงกรานต์ไว้  
500,000.-บาท  อยากจะให้พี่น้องผู้สูงอายุในตำบลได้รับความเอาใจใส่ดูแลจาก
ท้องถิ่นของเราให้ทั่วถึงครับ 

นายวิเชียร  เทวสัตย์  -  ขออนุญาตครับ  ผมขอเสนอว่าการจัดที่  อบต. เพราะเป็นศูนย์กลางในการ 
(ส.อบต.ม.2)   ดำเนินกิจกรรม  ถ้าลงพื้นที่แต่ละหมู่บ้านเกรงว่าจะยุ่งยากในการเตรียมงานแต่ละ 

หมู่บ้าน  อีกทั้งแต่ละหมู่บ้านก็มีกิจกรรมของหมู่บ้านอยู่แล้ว  สำหรับจำนวนนั้นให้ 
พิจารณาตามความเหมาะสมของกิจกรรมและงบประมาณที่มีครับ 

นายสนธยา  โสดวิลัย  -  ผมขออนุญาตนำเสนอ ถ้าเรามีงบประมาณไปสนับสนุนให้แต่ละหมู่บ้านจัด 
(ส.อบต.ม.5)   กิจกรรมประเพณีผู้สูงอายุในพ้ืนที่จะดีครับเราะการไปมาลำบากและผู้สูงอายุที่ไม่มี 

รายชื่อมาก็ไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ  สงสารและเห็นใจครับนำเรียนเพื่อ
พิจารณาครับ 

นายสมพิศ  คำตื้อ  -  การจัดงานประเพณีสงกรานต์  ในภาพรวมของ อบต.เราได้จัดที่ อบต.มาทุกปี  
(รองประธานสภาฯ)  ตามอัตตภาพและความพร้อมผุ้สูงอายุที่มาได้ร่วมก็พอใจ  ปีนี้ผมเสนอได้จัดที่  

อบต.แก่งศรีภูมิก่อน  ปีหน้าจัดค่อยว่ากันใหม่   ผมขอมติที่ประชุมครับ  ท่านใด
เห็นด้วยที่จะจัดประเพณีสงกรานต์วันผู้สูงอายุที่ อบต.เราโปรดยกมือครับ 

 

ที่ประชุม   -  เห็นด้วย  เป็นเอกฉันท์ 

นายณรงค์  คำแพ  -  ผมขอเสนอให้เป็นหมู่บ้านละ  20  คน  โดยให้ผู้นำหมู่บ้านนำผู้สูงอายุมาร่วม
(ส.อบต.ม.8)   กิจกรรมด้วยครับ 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
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นายสิริศักดิ์  นามผา  - ตามท่ีสภาฯ  เห็นชอบให้จัดที่ อบต. แก่งศรีภูมิผมในนามผู้นำจะได้เตรียมความ 
(นายก อบต.) พร้อมในการจัดงาน ฯสำหรับผู้สูงอายุของเราต่อไป  ให้งานที่ออกมาดีเท่าท่ีจะทำ

ได้  ด้วยศักยภาพของคนในท้องถิ่นเอง คงจะได้รับความร่วมมือด้วยดีสำหรับ
รายละเอียดงานนั้นถ้าชัดเจนอย่างไรจะได้แจ้งสภาฯให้ทราบและหารือกันอีกครั้ง
ครับ 

 
ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
นายสมพิศ  คำตื้อ  -  ที่ประชุมสภาท่านใดมีเรื่องจะเสนอท่ีประชุมสภาหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอ 
(รองประธานสภาฯ)  ปิดการประชุมสภาฯ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 1/2566  ไว้เพียงเท่านี้    

 
ปิดประชุม  เวลา  15.40  น.   
    

(ลงชื่อ)   ผู้จดบันทึกการประชุม 
              ( นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ) 

               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
        
 

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
              (นายมานพ  พรมอินทร์) 

             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
 

ตรวจแล้ว    ประธานกรรมการ         รองประธานกรรมการ    
    (นายวิเชียร  เทวสัตย์)            (นายณรงค์  คำแพร )   

            กรรมการ/เลขานุการกรรมการฯ 
  (นายพิชากร  ธรรมโสม) 

เมื่อวันที่      3     เดือน      มีนาคม   พ.ศ.  2566 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ลงนามรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ที่คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ได้ตรวจแล้ว 
 

          (ลงชื่อ)                        ผู้รับรอง 
          (นายมานพ  พรมอินทร์) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  
 
    เมื่อวันที่      3  เดือน    มีนาคม พ.ศ.  2566 


